

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒๒๑-๑๔/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลาทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อลงกลต แทนอมทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาสิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เที้ยงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายพนพนธ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสาธิต พุทชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายอัครงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๔	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๕	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรุต	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อูตร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๒๐	รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	

๒๒	อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)
๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๔	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อัจฉมณู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๗	อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๘	อาจารย์คมสัน นันทสุนทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิน	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓๐	นางดรณี ถีนิน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๒	นางสฤญธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย (ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	รองอธิการบดี
๔	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นายภาณุวัฒน์ หนูนคง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๘	นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
๙	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายภควัต จันทร์ศรี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๑	นายสิทธิพงศ์ ธรรมโชติ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๒	นายทักษิณ จินสุกแสง	ช่างเทคนิค

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ เพียรเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓	รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔	นางนุจรี โปฏกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ดั่ง	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญา วณิชพันธ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๗	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๘	อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู้อย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ	ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๓	อาจารย์สถาพร ขุนเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๔	อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕	อาจารย์ทัชชญา สังข์กุล	อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร วรรณชาติ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ (แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๑ - ๑๔/๒๕๖๕ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง”

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง” โดยมีกำหนดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการเป็นช่วงๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นแรก มีจำนวน ๔๐ คน ประกอบไปด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานในประเทศ การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคบรรยาย

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องเดจาจู โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รวงน้ำ) กรุงเทพฯ โดยมีการแนะนำหลักสูตร และบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย บทบาทสภามหาวิทยาลัยการกำกับการบริหารความเสี่ยง กฎหมายมหาชนและคดีพิพาทที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การกำกับการบริหารงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมตามพื้นฐานพัฒนาการและบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการและตอบโจทย์ประเทศ การติดตามและการประเมินสภามหาวิทยาลัย (Monitoring & Evaluation) สภามหาวิทยาลัยกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

การศึกษาดูงานในประเทศ

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งจากการไปดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต มีความน่าสนใจในเรื่องวิธีการของการไปแนะแนว ซึ่งเป็นการแนะแนวแบบออนไลน์ แต่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ และมีการส่งเสริมในเรื่องการวิจัย เช่น เกี่ยวกับเรื่องกัญชา เป็นต้น และการไปศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความโดดเด่นและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากการจัด University Rankings และมีความโดดเด่นในเรื่องทางด้านไอซีที และทางด้าน AI ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดตั้ง “เอกอล 42 แบง ค็อก” (Ecole 42 Bangkok) ซึ่งเป็นสถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก เพื่อสนับสนุนศักยภาพของคนไทยและแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ๓ แนวคิดหลัก คือ ไม่มีอาจารย์ ไม่มีปริญญา และไม่มีค่าเทอม โดยเปิดรับผู้เรียนที่สนใจทั้งชาวไทย-ต่างชาติเข้าเรียน เน้นปั้นโปรแกรมเมอร์ศักยภาพสูงขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ซึ่งหากหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไอซีที อาจจะส่งอาจารย์ไปสมัครฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรค่อนข้างมีเงื่อนไขการสมัครที่มีขั้นตอนการคัดเลือกหลายขั้นตอน ต้องมีการทดสอบ แต่คาดว่าทางมหาวิทยาลัยฯ น่าจะขอความร่วมมือได้ในการให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปเข้าร่วมได้

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ณ Incheon National University (INU) และ Ewha Womans University ทักษะศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ คลองซองเกซอน (การพัฒนาคลองเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่สาธารณะ) ทักษะศึกษาด้านเทคโนโลยี ณ PAN-GYO TECHNO VALLEY ทักษะศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ โบสถ์เมียงดง และทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ พระราชวัง เคียงบ็อก ซึ่งจากการไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เห็นได้ว่าเกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมค่อนข้างมาก โดยในปัจจุบันเกาหลีใต้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Samsung Hyundai และ LG โดยในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีบริษัทขนาดใหญ่ เข้าไปสร้างห้องปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัย และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการที่จะให้ความรู้กับนักศึกษา และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะมาคิดต่อว่าสำหรับมหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไรให้มีความร่วมมือโดยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ แต่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีความรับผิดชอบสูงในการที่จะวิจัยร่วม และอาจจะต้องมีผลงานร่วมกัน และที่น่าสนใจคือการไปทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยี ณ PAN-GYO TECHNO VALLEY ซึ่งที่นี่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นทางด้านนวัตกรรม มี

การจัดนิทรรศการ มีการประกวดแข่งขัน และมีการให้รางวัลต่างๆ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้มีการพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาและส่งไปประกวด หากได้รับรางวัลก็จะมีเงินรางวัลไปใช้ต่อ หรือหากไม่ได้รับรางวัลก็อาจจะมีการนำผลงานเหล่านั้นไปต่อยอดได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสนใจทางด้านนี้ให้มากขึ้น ซึ่งผลงานบางเรื่อง อย่างเช่น เสื้อชูชีพแบบพองลมที่ใช้ในทะเล มีการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเสื้อชูชีพสำหรับทำงานบนที่สูง ซึ่งหากตกลงมาจากที่สูงสามารถที่จะกันกระแทกได้ และที่น่าสนใจอีกเรื่อง คือ เรื่อง Global Maritime Technology ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ระบบไอซีทีมาใช้ในเรื่อง Fisheries Monitoring System : FMS, Vessel Traffic Management System : Smart e- VTS, Aircraft Traffic Management System : ATMS และมี System ต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ติดทะเล หากสนใจที่จะดำเนินการและพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ อาจจะหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูก่อน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแค่ลงทุนในเรื่องเครื่องมือเท่านั้น แต่จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง” นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องบทบาทของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณ การทำอย่างไรที่จะทำให้งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา และยังเป็น การเสริมสร้างมิตรภาพกับกรรมการสภาสถาบันอื่นๆ ด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เข้าพบปะหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา กับ ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยได้หารือทางด้านการเชื่อมโยงหน่วยงานในเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว และคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว รวมถึงหารือในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร

- เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ - สงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ร่วมลงนาม ซึ่งเป็นการร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมียมและการดำเนินกิจกรรมด้านโรงแรม การท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่น ร่วมกันในอนาคต ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร นักจัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รุ่นที่ ๑ เพื่อเพิ่มทักษะนักจัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้ โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีการกำหนดการอบรมนักวิจัย กลุ่ม Change Agent โดยแต่ละมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักวิจัย แห่งละ ๕ คน รวม จำนวน ๔๕ คน จาก ๙ มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทอรัน แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์วรงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการ จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ระหว่างกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๖๕ สถาบัน ณ โรงแรม แมन्दาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

- เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Agreed Minutes of Meeting AMM ระหว่างคณบดี ศิลปศาสตร์ ๙ ราชชมงคล (ทปคศ. ๙ มทร.) กับ Langkawi Tourism Academy (LTA) ลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งความ ร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ โดยการลงนามในครั้งนี้ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ โครงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม การวิจัย รวมถึงการพัฒนาด้ำน นวัตกรรม

- มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ

๑. ทีม “The Golden Mermaids” นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คิวารังวัลชนะเลิศ หัวข้อ Protect ในการประกวด “นวัตกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล” ครั้งที่ ๒ (The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อ ชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๘ ผลงาน “นวัตกรรมหุ่นดักจับขยะอัจฉริยะบริเวณปาก คลองเพื่อสกัดขยะไหลลงสู่ทะเล และเรือสามารถผ่านได้ (Innovation of intelligent garbage traps at the estuary for extracting the garbage flowing into the sea and ships can pass through)” ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

๒. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กว่า ๘ รางวัล ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ในการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมดีเด่น ในงานประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมดีเด่น “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สำหรับ เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร โดยได้คัดเลือกผลงานเด่น ๙ ผลงาน ใน ๓ ประเภท ได้แก่

- รางวัล Popular Vote ประเภทนิทรรศการ

- รางวัลชมเชย ประเภทชุมชนนวัตกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนสปาโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนบ่อ หินฟาร์มสเตย์

- รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมเครื่องคั่วกาแฟโองอัตโนมัติสำหรับ ชุมชน

- รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมการติดตามความเค็มเรียลไทม์เพื่อ สร้างความมั่นคงทางน้ำสำหรับการปลูกข้าว

- รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าปลากระพง สามน้ำ

- รางวัลชมเชยนวัตกรรมชุมชน ประเภทนวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- รางวัลระดับดีนวัตกรรมชุมชน ประเภทนวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ทีม Masterfiber เข้าร่วมงาน Demo Day ได้นำเสนอผลงานและแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ “โครงการ Smart Natural Rubber Hackathon” สนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “ไม้รั้งโลกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมเส้นใยเปลือกมะพร้าว” ณ ห้อง ไบรด์ตัน โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ตนและศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ ได้เดินทางมายังวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อนเดินทางกลับ ตนพร้อมด้วยศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน คุณจิมมี ขวาลา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และคาดว่าในภายภาคหน้าคงจะได้มีความร่วมมือกันต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่งและเครือข่าย ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัตน์วิศิษฐ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (องคมนตรี) เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยาย เรื่อง “โครงการภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการฝึกวิชาชีพให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวิศวกรรมระบบรางและช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเชิงปฏิบัติการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และเสวนาร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และเครือข่าย โดยมีประเด็นในเรื่อง ๑) การถอดบทเรียน วังดังโมเดล การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต และการมีงานทำ ๒) ยกระดับความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ๓) ยกระดับความร่วมมือในการผลิตเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๔) ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ หลักสูตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบในพื้นที่ห่างไกล

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๐ - ๑๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๐ - ๑๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

- ปรับแก้ในหน้าที่ ๑๔ - ๑๕ การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๓ และข้อ ๘

จาก ๓. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะทำหน่วยวิเคราะห์ห้องค์กรขึ้นมาชักหน่วย เพื่อศึกษาดูบริบทของนักศึกษา ว่ามีความต้องการอะไร ดูบริบทของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร บริบทของหลักสูตร ทำการวิเคราะห์ออกมา และให้สังคมภายนอก และบุคลากรภายในได้สะท้อนออกมา มหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดเก็บข้อมูลได้ เพราะหากเป็นการสะท้อนเป็นเฉพาะบุคคล จะไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยเมื่อวิเคราะห์แต่ละเรื่อง แต่ละบริบทได้แล้ว ก็นำมาพิจารณากันต่อในสภามหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมีความชัดเจนมากกว่า

เป็น ๓. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ห้องค์กร เพื่อศึกษาบริบทความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ว่ามีความต้องการอะไร ดูบริบทของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร บริบทของหลักสูตร ทำการวิเคราะห์ออกมา และให้สังคมภายนอก และบุคลากรภายในได้สะท้อนออกมา มหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดเก็บข้อมูลได้ เพราะหากเป็นการสะท้อนเป็นเฉพาะบุคคล จะไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยเมื่อวิเคราะห์แต่ละเรื่อง แต่ละบริบทได้แล้ว ก็นำมาพิจารณากันต่อในสภามหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมีความชัดเจนมากกว่า

จาก ๘. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนใน ๕ ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนที่ชัดเจน เช่น คณะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องการหารายได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานทางด้านนี้เพื่อการขับเคลื่อน โดยอาศัยองค์ความรู้ของวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ประโยชน์ และทำให้คณบดีมีงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังในแต่ละด้าน หากมีความชัดเจนการขับเคลื่อนจะได้รวดเร็วขึ้น และต่อไปหากสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายในเรื่องใดไป จะได้เข้าสู่คณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละเรื่องได้โดยตรงทันที

เป็น ๘. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนใน ๕ ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนที่ชัดเจน เช่น คณะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องการหารายได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานทางด้านนี้เพื่อการขับเคลื่อน โดยอาศัยองค์ความรู้ของวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ประโยชน์ และทำให้คณบดีมีงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังในแต่ละด้าน หากมีความชัดเจนการขับเคลื่อนจะได้รวดเร็วขึ้น และต่อไปหากสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายในเรื่องใดไป จะได้เข้าสู่คณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละเรื่องได้โดยตรงทันที

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

- ไม่มี -

๓.๒ รายงานการดำเนินการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Time Higher Education (Impact Ranking) รอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมและนำข้อมูลเข้าระบบ Time Higher Education (Impact Ranking) รอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการจัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานการดำเนินการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Time Higher Education (Impact Ranking) รอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในเรื่องของ Paper ซึ่งทาง Times Higher Education จะดำเนินการค้นหาเองในระบบของฐานข้อมูล Scopus นั้น ฉะนั้นทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จะต้องมีเอกสารวิจัย (Research Paper) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องกระตุ้นและผลักดันให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ตอบโจทย์ในแต่ละ SDGs มี Research Paper ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ และถือว่าเป็นการเริ่มต้นดำเนินการที่ดี เพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถไปสู่การจัดอันดับ World University Rankings ต่อไป

๒. แต่ละหัวข้อที่ Times Higher Education จะต้องไปค้นหา มหาวิทยาลัยฯ ควรจะรู้ Keyword ที่ทาง Times Higher Education ใช้ด้วย ว่ามีอะไรบ้าง เพราะบางเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ แต่หากไม่มี Keyword ก็อาจจะทำให้ค้นหาไม่เจอ ซึ่งหากเป็นไปได้ ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ทราบ Keyword ทั้งหมด จะได้แจ้งให้อาจารย์ที่ทำวิจัยทราบต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบรายงานการดำเนินการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Time Higher Education (Impact Ranking) รอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๔) ซึ่งได้กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย ด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องที่มีมอบหมาย หรือพิจารณากลับกรองหรือสนับสนุนการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ รายงานสรุปรายได้จากการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเป็นมา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๘(๔) กำหนดให้คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้จัดทำรายงานสรุปรายได้จากการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ผลงาน “นวัตกรรมหุ่นดักจับขยะอัจฉริยะบริเวณปากคลองเพื่อสกัดขยะไหลลงสู่ทะเล และเรือสามารถผ่านได้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล” ครั้งที่ ๒ ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๘ นั้น เป็นผลงานที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

๒. ผลงานบางผลงานที่นำเสนอ เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้อย่างชัดเจน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน รายงานสรุปผลโครงการ ทำเป็นหัวข้อตามหลักของผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อใช้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

๓. สรุปโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๑๕ โครงการ ซึ่งหากดูในรายละเอียด บางเรื่องเป็นแค่กิจกรรม ไม่ใช่โครงการ ฉะนั้นควรจะแยกข้อมูลให้ชัดเจน ว่าเรื่องใดจะเป็นกิจกรรม เรื่องใดที่จะใช้คำว่าโครงการ เพราะหากเป็นโครงการ จะต้องใช้งบประมาณพอสมควร ฉะนั้นในการรายงานครั้งต่อไป ควรจะปรับตามลำดับ และเน้นการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน โดยอาจจะใช้งบประมาณในการดำเนินการในแต่ละโครงการประมาณร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อที่จะได้มีรายได้เป็นผลตอบแทนส่วนหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงาน

๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรแยกข้อมูลให้ชัดเจนว่าในแต่ละโครงการ งบประมาณนั้นได้มาจากส่วนของภาครัฐเท่าใด และภาคเอกชนเท่าใด ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ มองภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าภารกิจของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่

๕. รายได้จากการให้บริการวิชาการที่เข้ามหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างน้อย ฉะนั้นหากเป็นไปได้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะมีกระบวนการของการทำงานเชิงรุกกับทางคณะต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีโครงการที่มีลักษณะของการนำร่อง เพื่อให้ได้ผลงานและจำนวนของรายได้ที่มากขึ้นในอนาคต

๖. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้อาจารย์เกิดความตระหนักว่าต่อไปในอนาคต อาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะทำกิจกรรมที่เป็นบริการวิชาการให้กับสังคมและสาธารณชนโดยรวม และขณะเดียวกันก็จะได้ทั้งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ หรืออาจจะถึงขั้นที่เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วย

๗. ในการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตหรือหน่วยงาน หลายๆ ที่ก็อาจจะดำเนินการต่างกันไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ นักวิจัย จะถนัดในด้านวิชาการ แต่จะไม่ถนัดและละเอียดในเรื่อง paperwork เรื่องการสื่อสารกับลูกค้า การจัดส่ง (Delivery) ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเรื่องของการจัดส่ง มีความสำคัญมากในแง่ของการรักษาสัญญา และเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคเอกชน เรื่องเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีหน่วยงานหรือบุคลากรที่จะมาช่วยในเรื่องดังกล่าว

๘. หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการขับเคลื่อนงบประมาณในเรื่องของการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อเป็น Back office หรือ หน่วยงานสนับสนุน ที่ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลัง เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ไปรับงานมา และมีหน้าที่ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว ส่วนหน้าที่ในการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นหน้าที่ของ Back office แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของ Back office ทุกโครงการ โดยอาจจะดำเนินการให้เฉพาะโครงการใหญ่ๆ ส่วนโครงการเล็ก หน่วยงานก็สามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งการมีหน่วยงานสนับสนุนเช่นนี้ จะทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวสูงและทำให้นักวิจัยไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องเอกสารมากขึ้น จะได้มุ่งในเรื่องการบริการวิชาการมากขึ้นและพยายามที่จะหาโครงการใหม่ๆ เข้ามา ฉะนั้นหากดำเนินการเรื่องนี้ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก

๙. ก่อนที่จะรับงาน นักวิจัยจะต้องมีการสร้างการทำงานระบบทีม (Teamwork) ที่ดีก่อนรับงาน ต้องมีการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะเรื่องงานกับเงินให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งเรื่องของการดำเนินการตามสัญญาด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ ดังต่อไปนี้

๑. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเมินคุณภาพหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ๘๐ หลักสูตร และหลักสูตรในระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๘๕ หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพ กำหนดประเมินใน ๒ องค์กรประกอบ คือ องค์กรประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ประเมินด้วยเกณฑ์ “ผ่านมาตรฐาน” และ “ไม่ผ่านมาตรฐาน” และองค์กรประกอบที่ ๒ การกำกับคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในองค์กรประกอบที่ ๑ หลักสูตรจำนวน ๘๕ หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๘๕ หลักสูตร สำหรับองค์กรประกอบที่ ๒ มหาวิทยาลัยฯ มีการกำกับคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และมีผลการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกหลักสูตร

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานการเรียนการสอนทั้งหมด ๑๕ หน่วยงาน มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม ๑๘ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ๔.๕๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ. และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม ๑๘ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ๔.๕๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เกี่ยวกับเรื่องจำนวนนักศึกษาที่ลดลง เป็นประเด็นสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพยายามแก้ไข จะดำเนินการอย่างไรให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการแนะนำโดยใช้วิธีออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว อาจจะช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้มากขึ้นด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น ๒๔ ข้อประเมิน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ โดยยึดหลักการที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ หลักสูตร และวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๕ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร ดังนี้

หน่วยงาน	หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
วิทยาลัยรัตภูมิ	สาขาวิชาช่างยนต์
	สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
	สาขาวิชาการบัญชี
	สาขาวิชาการตลาด
	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รายมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน	ร้อยละ	ค่าน้ำหนัก	ค่าคะแนนที่ได้	ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์	๗๗.๑๔	๔๖.๐๐	๒๐๖.๐๐	ดีเลิศ
๑.๑ ประเด็นด้านความรู้	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ประเด็นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้	๓๑.๔๓	๗.๐๐	๑๑.๐๐	
๑.๓ ประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๙๕.๐๐	
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา	๙๕.๐๐	๔๑.๐๐	๑๘๕.๐๐	ยอดเยี่ยม
๒.๑ ประเด็นด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕.๐๐	
๒.๒ ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน	๑๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๘๕.๐๐	
๒.๓ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๖๕.๐๐	
๒.๔ ประเด็นด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ	๘๐.๐๐	๖.๐๐	๑๐.๐๐	
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๙๐.๐๐	๑๓.๐๐	๖๑.๐๐	ยอดเยี่ยม
๓.๑ ประเด็นด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๑๐๐.๐๐	๙.๐๐	๔๕.๐๐	
๓.๒ ประเด็นด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย	๘๐.๐๐	๔.๐๐	๑๖.๐๐	
ผลรวม		๑๐๐.๐๐	๔๕๒.๐๐	ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา			๙๐.๔๐	เยี่ยม

แนวทางการพัฒนาเร่งด่วน

๑. คณะควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผู้เรียน
๒. คณะควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับคุณธรรม จริยธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการทำกิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผล ตามสภาพจริง
๓. คณะควรกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่สอน
๔. คณะควรกำหนดให้มีการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพื่อนำประเด็นไปสู่การวิจัย และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
๕. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพื่อยังคงรักษาจำนวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอกรายด้าน ๕ ด้าน ๒๔ ข้อประเมิน ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายด้าน
๑. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
๑. ควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการติดตามผู้เรียน มีข้อมูลสรุปอย่างชัดเจน พิจารณา KPI / ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้เรียนควรได้รับ
๒. ควรมีระบบการกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการนำไปปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด การรับรางวัล
๓. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยการวางแผน กำหนดโครงการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๔. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยการวางแผน กำหนดโครงการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๕. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการวางแผน กำหนดโครงการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๖. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการวางแผน กำหนดโครงการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๗. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีงานทำหรือศึกษาต่อ โดยการวางแผน กำหนดโครงการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๘. คณะควรมีระบบการนำข้อมูล การสำเร็จการศึกษา การมีงานทำ และการศึกษาต่อ มาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
๙. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
๑๐. คณะและหลักสูตรควรร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการดูแลแนะแนวผู้เรียน พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำแผนระยะสั้น แผนระยะยาวในการให้บริการช่วยเหลือผู้เรียน การติดตามภาวะการณ์มีงานของผู้เรียน ในหลักสูตร จัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๑๑. คณะและหลักสูตรควรพิจารณาวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน นอกจาก ๓ ด้านที่กำหนดแล้วควรจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ ตามจุดเน้น อัตลักษณ์ โดยการกำหนดตัวชี้วัดที่เกิดผลในระดับผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่าวัดผลผลิต มีการกำกับ ติดตาม และสรุปผลการเกิดลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑๒. คณะและหลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการโดยการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบ กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๑๓. คณะและหลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไก ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และควรวางแผนพัฒนาระดับการใช้ประโยชน์และการได้รับรางวัลในระดับที่สูงขึ้น และทันต่อระยะเวลา ต่อไป
๑๔. คณะและหลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไก จัดทำแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หาช่องทางในการส่งนักศึกษา หาเวทีประกวดแข่งขันและการได้รับรางวัลในแต่ละระดับ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันร่วมในการแข่งทักษะของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายด้าน
๑๕. คณะและหลักสูตรควรกำหนดเป้าหมายคุณภาพด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาในมาตรฐานที่ ๑ โดยการกำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงานและโครงการ โดยการกำหนดวิธีพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีผลสะท้อนในแต่ละมิติของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ครบทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑๖. คณะและหลักสูตร ควรนำเสนอผลการดำเนินงานที่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนในการรายงานข้อมูล ทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงปริมาณและตัวบ่งชี้กระบวนการผลการดำเนินงาน SAR ในแต่ละตัวบ่งชี้ เช่นในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ควรแสดงรายละเอียดโครงการโดยสรุป ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ และ๑.๕ ควรแสดงข้อมูลการจัดกิจกรรมของคณะ เป็นต้น รวมทั้งควรนำเสนอ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑. คณะควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับคุณธรรม จริยธรรม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการทำกิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง
๒. คณะและหลักสูตร ควรมีระบบ กลไก และดำเนินการในการปรับปรุงรายวิชา แผนการเรียน เป็นประจำทุกปีการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตร (แผนการเรียน) ในแต่ละปีการศึกษา โดยดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนา ทั้ง ๕ ชั้น ตามประเด็นในตัวบ่งชี้
๓. คณะและหลักสูตร ควรมีระบบ กลไก และดำเนินการ ให้ผู้สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
๔. คณะและหลักสูตร ควรมีระบบ กลไก และดำเนินการ ให้ผู้สอนจัดทำนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่
๓. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
๑. คณะควรกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่สอน
๒. คณะควรกำหนดให้มีการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพื่อนำประเด็นไปสู่การวิจัย และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
๓. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพื่อยังคงรักษาจำนวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ
๔. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอน นำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างผลงานหรือนวัตกรรม และเผยแพร่
๔. ด้านการมีส่วนร่วม
๑. คณะควรมีระบบและกลไกในการจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งสถานประกอบการ และมีระบบติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน การนิเทศผู้เรียน
๒. คณะควรปรับรูปแบบในการบริการวิชาชีพ ให้เป็นในลักษณะของการนำวิชาชีพไปบริการแก่ชุมชน และสังคม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายด้าน
๕. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
๑. คณะควรออกประกาศคณะฯ เพื่อกำหนดการสั่งการและการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
๒. คณะควรกำหนดพื้นที่การให้บริการ Internet กำหนด User สำหรับวิชาการและความความบันเทิง เพื่อสามารถจัดทำข้อมูลประกอบการพัฒนาคณะ

๒. วิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยรัตภูมิ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน	ร้อยละ	ค่าน้ำหนัก	ค่าคะแนนที่ได้	ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์	๘๕.๒๐	๔๖.๐๐	๑๙๖.๐๐	ดีเลิศ
๑.๑ ประเด็นด้านความรู้	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ประเด็นด้านทักษะและการประยุกต์ใช้	๘.๖๐	๗.๐๐	๓.๐๐	
๑.๓ ประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	๙๗.๙๐	๑๙.๐๐	๙๓.๐๐	
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา	๙๕.๑๐	๔๑.๐๐	๑๙๕.๐๐	ยอดเยี่ยม
๒.๑ ประเด็นด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕.๐๐	
๒.๒ ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน	๙๐.๖๐	๑๗.๐๐	๗๗.๐๐	
๒.๓ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ	๙๖.๙๐	๑๓.๐๐	๖๓.๐๐	
๒.๔ ประเด็นด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ	๑๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐.๐๐	
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๘๗.๗๐	๑๓.๐๐	๕๗.๐๐	ยอดเยี่ยม
๓.๑ ประเด็นด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๑๐๐.๐๐	๙.๐๐	๔๕.๐๐	
๓.๒ ประเด็นด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย	๖๐.๐๐	๔.๐๐	๑๒.๐๐	
ผลรวม		๑๐๐.๐๐	๔๔๘.๐๐	ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา			๘๙.๖๐	เยี่ยม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยฐานะ ๕ ด้าน ๒๔ ข้อประเมิน ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงรายด้าน
๑. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
จุดเด่น
๑. ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในรอบปีที่ผ่านมาตรงกับความต้องการของชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับแรกเข้ายังปริมาณน้อยมีการออกกลางคันจำนวน ๑๙ คน
๒. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.
๓. ด้านการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
๔. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ส่งเสริม ติดตาม โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
๒. จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.
๓. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๔. สนับสนุน ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จุดเด่น
๑. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ
๒. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ชุมชน สังคมและตลาดแรงงาน
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ Pjbl, STEM Education Model, Eco we, Google Classroom, Active Learning
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะพัฒนา
๑. ส่งเสริม ติดตาม โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาเรียนออกกลางคัน
๒. จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงรายด้าน
๓. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษาดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดที่ควรพัฒนา -
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา -
การเผยแพร่นวัตกรรมของครูผู้สอน
๔. ด้านการมีส่วนร่วม
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการบริการชุมชนด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา และเป็นที่ยอมรับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาในการบริการชุมชนและจิตอาสา
๒. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนทุกสาขางาน
จุดที่ควรพัฒนา -
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา -
๕. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
จุดเด่น
๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา -
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา -

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มตีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๖ รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา เพื่อคืนเงินค่าปรับแก้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงราชพฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นคู่สัญญาโครงการสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง วิทยาลัยรัตภูมิ

ความเป็นมา

ตามที่ ศาลปกครองสงขลา มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔/๒๕๖๓ คดีแดงหมายเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๕ แจ้งบังคับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คืนเงินค่าปรับแก้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงราชพฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นคู่สัญญาโครงการสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง วิทยาลัยรัตภูมิ จำนวนเงิน ๑,๓๕๕,๕๐๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยคืนเงินค่าปรับไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องด้วยเป็นความจำเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา จำนวนเงิน ๑,๓๕๕,๕๐๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เพื่อคืนเงินค่าปรับดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา จำนวนเงิน ๑,๓๕๕,๕๐๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รวมเงินลงทุนหลังหักเงินกัน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงบัญชี) มีจำนวนเงิน ๘๔,๕๖๑,๒๖๗.๗๐ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่ออนุมัติใช้ครั้งนี้ส่วนกลางสงขลา จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน ๘๓,๒๐๕,๗๖๓.๒๐ บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มีโครงการหลายๆ โครงการในเรื่องของการก่อสร้าง ที่มีปัญหาแบบนี้ และเห็นว่าโครงการที่มีความสำคัญอย่างโครงการปรับปรุงก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานน้ำราชมงคลตรัง ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน ๖๘ ล้านบาทของจังหวัดตรังมา แต่เนื่องจากเป็นงบประมาณของจังหวัด มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการติดตามการดำเนินการ หรืออาจจะมีการตั้งคณะกรรมการอีกคณะ ขึ้นมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กรณีหากเกิดปัญหาหรือขัดข้องจะได้แก้ปัญหาได้ทัน เพราะหากดำเนินการล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๗ รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังหน่วยงานแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจที่นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางดังนี้

๑. เป็นกิจกรรม/โครงการ/รายการ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน
๒. กรณีรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต้องเป็นรายการที่บรรจุไว้ในแผนความต้องการ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๓. งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ/รายการ ที่บรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมรวมแล้วต้องไม่เกิน ๕๐% ของเงินรายได้สะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดทำงบประมาณ ซึ่งเป็นปีแรกของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งมีความสำคัญ โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะลดในเรื่องสิ่งก่อสร้างที่ไม่จำเป็นลง และพยายามผลักดันงบประมาณไปใช้ในเรื่องการเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ

๒. ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น หากเป็นไปได้ ควรจะบอกได้ว่าทิศทางในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือใน ๔-๕ ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามจัดสรรสัดส่วนในการที่จะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณไปในส่วนใดที่สอดคล้อง เพราะหากดูในรายละเอียด ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า งบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นงบประมาณปรับปรุงเดิม หรือมีครุภัณฑ์ใหม่ที่เน้นคุณภาพการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะ ๕ ปีที่สองนี้อย่างไร และหากดูในระดับคณะ มีส่วนใดที่บอกได้ว่าคณะได้จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคง” เพื่อไปเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนด้านใดบ้าง รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง ๔ ข้อ ซึ่งควรจะต้องมีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดคำถามในเรื่องของการใช้งบประมาณ

๓. มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้งบประมาณในปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งในแต่ละคณะ แต่ละหน่วยงานก็มีหมวดในการจัดซื้อไม่เหมือนกัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานส่วนกลางที่คอยดูแลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ หากสามารถรวบรวมได้รวมกันทั้งหมดทุกหน่วยงาน ทุกวิทยาเขต จะทำให้มีราคาที่สามารถต่อรองได้ที่เดียว และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์จะมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการประหยัดงบประมาณ และนำงบประมาณไปใช้ในด้านที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเน้นมากขึ้น

๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวางระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ที่สามารถรับทราบได้เป็นระยะ โดยจะต้องวางระบบให้ดีและมีความชัดเจน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้

๑. จากเดิม นายวิชัย ประยูร เปลี่ยนเป็น นายเดช เหมือนขาว เนื่องจาก นายวิชัย ประยูร เกษียณอายุราชการ

๒. จากเดิม นายสุรพล ชูสวัสดิ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เนื่องจาก นายสุรพล ชูสวัสดิ์ เกษียณอายุราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ - ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากเดิม นางสาวไฉกรรณ นวลสอาด เปลี่ยนเป็น นายอมรเดช อินทร์แก้ว เนื่องจาก นางสาวไฉกรรณ นวลสอาด ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ - ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
- ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการ

ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นายธรรมนุญ งานวิสุทธิพันธ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวมณี ศรีชนะนันท์ เนื่องจาก นายธรรมนุญ งานวิสุทธิพันธ์ เกษียณอายุราชการ

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑) จากเดิม นางทิพาวรรณ ทองเจือ เปลี่ยนเป็น นางสาวรณษา ชูเชิด เนื่องจาก นางทิพาวรรณ ทองเจือ เกษียณอายุราชการ

๒) จากเดิม นางสกุรัตน์ หาญศึก เปลี่ยนเป็น นายสาธิต บัวขาว เนื่องจาก นางสกุรัตน์ หาญศึก ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น

๒.๒ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายสุนัย เครือหลี จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวรณษา ชูเชิด เปลี่ยนเป็น นางสาวพรรณผกา สีนอำพร เนื่องจาก นางสาวรณษา ชูเชิด ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๔.๑ จากเดิม นายชวกร มุกसान เปลี่ยนเป็น นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา เนื่องจาก เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

๔.๒ จากเดิม นายประเสริฐ นนทกาญจน์ เปลี่ยนเป็น นายอุกฤษฏ์ ชำมะริ เนื่องจาก นายประเสริฐ นนทกาญจน์ ย้ายกลับไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๕.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวจตุพร ฮกทา เปลี่ยนเป็น นายไพศาล กะกุลพิมพ์ เนื่องจาก นางสาวจตุพร ฮกทา ย้ายกลับไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๕.๒ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ - ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 - ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 - ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 - ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- และรับรองมติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- ๑) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
- ๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ความเป็นมา

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2563) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในสถานประกอบการอย่างน้อย ๖ ปี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นายรัชชัย เหนือคลอง เปลี่ยนเป็น นายวรกิจ ปานนุกูล เนื่องจาก นายรัชชัย เหนือคลอง ลาออกจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้

๑.๒ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายสมพงษ์ แก้วหวัง จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวจุฑามาศ จันททัย เปลี่ยนเป็น นางลักขม วิทยา เนื่องจาก นางสาวจุฑามาศ จันททัย มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ - ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

- ๑) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
- ๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
และรับรองมติที่ประชุม

๖.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามประกาศครุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่
กำหนดให้สถาบันรับนักศึกษาไม่เกินแผนการรับที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือแผนการรับที่สภาสถาบันอนุมัติ นั้น ใน
การนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มียอดการรับ
นักศึกษาแรกเข้าเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 และเกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น
คณะฯ จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าวเพื่อให้การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่ครุสภากำหนด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)	ปีการศึกษา ๒๕๖๕				
	ผู้สมัคร				
	แผนรับ	TCAS	มทร.	รวม	รับไว้
	๓๐	๒๑	๓๕	๕๖	๓๒
วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง	๓๐	๒๑	๓๕	๕๖	๓๒

การขอปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ - ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐.๙ ซึ่งกำหนดให้ “รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทันที”

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๑๐.๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุม

นายณพนธ์ หุตะเจริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่าในรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ข้อ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเน้นในข้อ ๓ สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และข้อ ๔ สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ซึ่งนำเสนอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ และบางเรื่องก็ยังคงดำเนินการติดค้างอยู่ โดยเฉพาะรายการข้อสังเกตที่มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้ง ๔ ข้อ ซึ่งควรจะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว เพราะหากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลามาตรวจในปีหน้า อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตในเรื่องเดิมซ้ำมาอีก ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในเรื่องที่ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะบางเรื่องค้างมาเป็นครั้งที่สองแล้ว

๒. การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องของการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ซึ่งบางปัญหาก็เกิดขึ้นซ้ำซ้อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกติกา ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในปีหน้าอีก มหาวิทยาลัยฯ จึงควรทำระบบ Early Warning เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และไม่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง กำหนดให้ “จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบถามความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”

ทั้งนี้ ร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกล่าว ได้มีการ ทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แล้ว โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใด

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีได้รับบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ” และข้อ ๑๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๓ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๙ รายการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ จำนวน ๑๐๙ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
หน่วยงานจัดการศึกษา		๔๕ รายการ	๓๓,๗๑๘,๑๐๐.๐๐		
๑.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๖ รายการ	๒,๖๔๑,๒๐๐.๐๐		
	๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๗ ชุด	๓๑๘,๕๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน สำหรับติดตั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
	๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๔๑ ชุด	๑,๔๕๕,๕๐๐.๐๐		
	๓) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๒ ชุด	๕๔,๔๐๐.๐๐		
	๔) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ANSI LUMENS	๒ เครื่อง	๙๔,๔๐๐.๐๐		
	๕) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI LUMENS พร้อมติดตั้ง	๑๖ เครื่อง	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		
	๖) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๑๖ จอ	๒๓๘,๔๐๐.๐๐		
๒.	คณะบริหารธุรกิจ	๔ รายการ	๕๒๖,๓๐๐.๐๐		
	๑) กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	๑๘๗,๓๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ทันกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานตัดต่อวิดีโอและจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน
	๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานตัดต่อวิดีโอและจัดทำสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์	๑ เครื่อง	๔๔,๐๐๐.๐๐		
	๓) พัดลมอุตสาหกรรม	๕ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐		
	๔) ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ	๑ ชุด	๒๘๐,๐๐๐.๐๐		

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น	
๓.	คณะศิลปศาสตร์	๕ รายการ	๕,๑๓๖,๖๐๐.๐๐			
	๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๑๘ เครื่อง	๗๑๔,๖๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน สำหรับติดตั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา	
	๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู	๑๖ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			
	๓) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง พร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	๓,๑๙๔,๐๐๐.๐๐			เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
	๔) กล้องถ่ายภาพ Digital	๑ ตัว	๖๙,๐๐๐.๐๐			เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
	๕) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑๕๕,๐๐๐.๐๐			เพื่อใช้สำหรับเป็น "โทรทัศน์การศึกษา" ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้รับทางบ้าน และ "โทรทัศน์การสอน" เพื่อสอนเนื้อหาตามหลักสูตรแต่ละวิชาการ เป็นกรนำรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้น มาเสนอแก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายการที่นำเสนออาจเป็นการบันทึกแบบวีดิทัศน์ไว้ หรือเป็นรายการสดตามตารางการออกอากาศก็ได้ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์ การประดิษฐ์สิ่งของหรือการอภิปรายต่างๆ เป็นต้น
๔.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๒ รายการ	๖,๘๗๔,๓๖๐.๐๐			
	๑) โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ (ห้องประชุมชุมชน)	๑ งาน	๔,๖๕๖,๓๖๐.๐๐	เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา	ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา จากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๑-๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากบริษัทที่เปิดซองได้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้คณะไม่สามารถก่อนั้นผูกพันและขอเงินงบประมาณไว้ได้นั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	๒) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย	๑ รายการ	๒,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมเงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑) เห็นควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยวงเงินคงค้างทั้งหมด (จำนวน ๒,๒๒๒,๐๐๐ บาท)	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
๕.	วิทยาลัยรัถภูมิ	๒ รายการ	๓,๓๓๕,๕๙๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๒ รายการ	๓,๓๓๕,๕๙๐.๐๐		
	๑) โดมครอบสนามบาสเก็ตบอล	๑ งาน	๒,๓๓๕,๕๙๐.๐๐		วิทยาลัยรัถภูมิ มีความประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงโดมครอบสนามบาสเก็ตบอล
	๒) วิทยาลัยรัถภูมิ ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย	๑ รายการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษาวิทยาลัยรัถภูมิ	มติคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑) เห็นควรให้วิทยาลัยรัถภูมิ ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๕ รายการ	๑,๗๖๘,๕๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๕ รายการ	๑,๗๖๘,๕๐๐.๐๐		
	๑) คุรุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	๑ ชุด	๕๘๕,๐๐๐.๐๐		วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีความประสงค์จัดหาคุรุภัณฑ์เพื่อจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ และสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ การเพิ่มความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
	๒) คุรุภัณฑ์ห้องบรรยายสำหรับห้องเรียนรวม	๑๖ ชุด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๓) คุรุภัณฑ์ชุดผ้า màn กันแสง	๒ ห้อง	๖๘,๕๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	
	๔) ชุดคุรุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องสูบน้ำบาดาล	๑ เครื่อง	๑๗๓,๐๐๐.๐๐		เนื่องจากระบบประปาบาดาลเดิมเกิดน้ำเขาสลึงบริเวณเสาไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าล้มหลายต้น ประกอบกับพลังงานไฟฟ้ามีการปรับราคาสูงขึ้น วิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดที่จะใช้คุรุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้เครื่องสูบน้ำเดิม เพื่อให้ระบบผลิตประปาบาดาลเดิมสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง และลดการใช้กระแสไฟฟ้าของวิทยาลัย
	๕) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑ รายการ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
๗.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒ รายการ	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา (สสใหญ่)	๒ รายการ	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (งานบิณ)	๑ งาน	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสใหญ่)	เนื่องจากหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (งานบิณ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม การรั่วซึมของน้ำฝน ซึ่งสภาพปัจจุบันของอาคารมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานอาคารสถานที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (งานบิณ)
	๒) ปีมัส 15 HP 380 V.	๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในโรงฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา
๘.	คณะเกษตรศาสตร์	๑๒ รายการ	๑๐,๗๑๒,๗๕๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา (ทุ่งใหญ่)	๑ รายการ	๖๖,๐๐๐.๐๐		
	๑) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย	๑ ชุด	๖๖,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)	เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเครื่องใหม่
	งานฟาร์ม (ทุ่งใหญ่)	๔ รายการ	๒,๘๖๗,๓๐๐.๐๐		
	๑) โครงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑ โครงการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
	๒) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : งานซ่อมแซมอาคารและโรงเรือนที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ)	๑ รายงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม	เพื่อซ่อมแซมอาคารและโรงเรือนที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ
	๓) ปรับปรุงโรงเรือนตากมูลโค คณะเกษตรศาสตร์	๑ งาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)	เพื่อปรับปรุงโรงเรือนตากมูลโค คณะเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นการจัดการฟาร์มที่ดี ให้ได้มาตรฐาน
	๔) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนสุกร)	๑ รายการ	๑๑๗,๓๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา (สสใหญ่)	๗ รายการ	๗,๗๗๙,๔๕๐.๐๐		
	๑) ชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑ ชุด	๕๘๕,๖๐๐.๐๐		เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
	๒) โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์	๑ งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (สสใหญ่)	ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา จากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๖-๔/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๕ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากบริษัทที่เปิดซองได้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้คณะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและขอเงินงบประมาณไว้ได้นั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๓) ปรับปรุงอาคารเรียนสัตวศาสตร์ พื้นที่ไลใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ งาน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		เนื่องจากปัจจุบันอาคารมีสภาพทรุดโทรม มีน้ำรั่วซึม ผนังต่าง ประตู วัสดุปูพื้น ผนังสีลอกหลุด เสียหายไปตามอายุการใช้งาน อีกทั้งระบบไฟฟ้า ภายในอาคารมีสายไฟฟ้าเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และระบบน้ำไม่สามารถส่งไปยังระบบสุขาภิบาล ที่ห้องน้ำชั้น ๓ ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง อาคารเรียนสัตวศาสตร์
	๔) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนเกษตร อัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม	๑ ๑ งาน	๑๒๓,๘๕๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่)	เพื่อบริหารงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	๕) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารศูนย์ การเรียนรู้ สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)	๑ รายงาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
	๖) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๖	๑ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		
	๗) โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา ชั้นต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๙.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๒ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำกรอง เพื่อใช้ในการทำปฏิบัติการประจำอาคาร สำนักงานและอาคารแปรรูปอุตสาหกรรม เกษตร)	๑ รายการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรม เกษตร	เพื่อปรับปรุงระบบน้ำของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
	๒) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ/ นำเสนอมผลงานของบุคลากร)	๑ รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อบริหารงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑๐.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) ครูภัณฑ์ห้องบรรยาย	๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๑๑.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๒ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๑ รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมฝึกทักษะ นักศึกษา)	๑ รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ ประมง	เพื่อสนับสนุนการกิจกรรมฝึกทักษะนักศึกษา
	งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำและการ แปรรูปผลิตภัณฑ์)	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ ประมง	เพื่อสนับสนุนการกิจกรรมฝึกทักษะนักศึกษา

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น	
๑๒.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐			
	งานจัดการศึกษา	๒ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐			
	๑) ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหากล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ทันสมัย ใช้งานมานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการ บันทึกภาพลดน้อยลง	
	๒) ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๓ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา วิทยาลัยการ โรงแรมและการ ท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหาย จากระบบไฟฟ้าจากภายนอกที่ค่อนข้างมีความเสถียรต่ำ ไฟตก ไฟดับบ่อยครั้ง และห้องควบคุมมีน้ำรั่วซึมทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หากซ่อมบำรุง จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ มีอายุการใช้งานไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมบำรุง	
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา		๖๕ รายการ	๗๓,๕๓๗,๙๑๐.๐๐			
๑๓.	สำนักงานอธิการบดี	๖ รายการ	๘๗๕,๙๐๐.๐๐			
	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟิก เพื่องานประชาสัมพันธ์	๑ ชุด	๙๓,๐๐๐.๐๐		เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
	๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๓ เครื่อง	๑๒๔,๕๐๐.๐๐			
	๓) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๒ เครื่อง	๕๔,๔๐๐.๐๐			
	๔) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๒ เครื่อง	๕๔,๐๐๐.๐๐			
	๕) โครงการเหย้าเยือนมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			
	๖) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา	๑ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			
๑๔.	กองกลาง	๔ รายการ	๘๖,๓๔๕,๒๐๐.๐๐			
	๑) ซ่อมแซมอัฒจันทร์กลาง	๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อรองรับการใช้งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่กำหนดจัดในเดือนมกราคม 2566	
	๒) ติดตั้งรั้วสนามฟุตบอล	๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อควบคุมเวลาการใช้งานและป้องกัน ลูกฟุตบอลออกนอกพื้นที่สนามเพื่อความปลอดภัย ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร	
	๓) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์อาหาร และงานบริการนักศึกษา (งวดงานที่ ๖-๓๑)	๑ งาน	๑๓,๘๙๓,๒๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม ส่วนกลางสงขลา	เพื่อสมทบค่าวงงานโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร และงานบริการนักศึกษางวดที่ ๖-๓๑ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน ไม่สามารถก่อสร้างได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัย ถูกปรับงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ ใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๔) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สงขลา	๑ งาน	๑๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม ส่วนกลางสงขลา	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้พื้นที่เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และเพื่อความปลอดภัย และชีวิตทรัพย์สินของนักศึกษา และให้เป็นสถานที่ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕) ก่อสร้างรั้วบ้านพักสำหรับผู้บริหาร	๑ งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของบุคลากร
	๖) ครุภัณฑ์ รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง	๒ คัน	๒,๗๖๖,๐๐๐.๐๐		เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	๗) ครุภัณฑ์ รถตู้ ๑๑ ที่นั่ง	๑ คัน	๑,๖๗๖,๐๐๐.๐๐		
	๘) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	๑ โครงการ	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบมหาวิทยาลัย สืบเชียวด้านพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัย หรือสถานที่ศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปให้หันมาใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดกันมากขึ้น ด้วยการนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารของมหาวิทยาลัยในขนาดที่เหมาะสม ต่อการใช้พลังงานเดิม เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในหน่วยงาน
๑๕.	กองคลัง	๑ รายการ	๘,๙๐๐.๐๐		
	๑) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๘,๙๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑๖.	กองพัฒนานักศึกษา	๒ รายการ	๕๐,๒๐๐.๐๐		
	๑) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	๒) แก้วสำนักงาน	๘ ตัว	๒๓,๒๐๐.๐๐		
๑๗.	กองบริหารงานบุคคล	๒ รายการ	๗๙,๓๙๐.๐๐		
	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	๒) เครื่องพิมพ์แบบพกพา	๑ เครื่อง	๑๓,๓๙๐.๐๐		
๑๘.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๘ รายการ	๒,๓๕๑,๘๐๐.๐๐		
	๑) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	๒) อุปกรณ์ช่วยงานตรวจสอบระบบ เครือข่ายแบบเคลื่อนที่	๔ เครื่อง	๑๒๒,๘๐๐.๐๐		
	๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงาน Mobile Application	๒ เครื่อง	๙๓,๖๐๐.๐๐		
	๔) เครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับงานความละเอียดสูง	๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐		
	๕) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร	๑ ชุด	๑๐๓,๐๐๐.๐๐		
	๖) จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ นิ้ว สำหรับงานพัฒนาระบบ	๔ เครื่อง	๓๐,๘๐๐.๐๐		
	๗) Software Microsoft campus Agreement	๑ ระบบ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๘) แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอน และบริหารจัดการองค์กร (google)	๑ ชุด	๘๓๔,๖๐๐.๐๐		

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
๑๙.	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๑๙ รายการ	๙,๗๙๐,๒๒๐.๐๐		
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ทุ่งใหญ่)	๖ รายการ	๙,๗๕๒,๒๒๐.๐๐		
	๑) โครงการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา และหารายได้ : โครงการผลิตปาล์มน้ำมัน ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ โครงการ	๑,๑๓๕,๗๒๐.๐๐		เพื่อหารายได้เพิ่มเติมสำหรับบริหารจัดการองค์กร โดยการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดทำ โครงการงานฟาร์มเพื่อการศึกษาและหารายได้ : โครงการปาล์มน้ำมัน
	๒) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๕ เครื่อง	๔๗,๕๐๐.๐๐		ด้วยงานอาคารสถานที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภูมิทัศน์และ บริเวณพื้นที่ของวิทยาเขตฯ ด้วยการใช้รถตัดหญ้า แต่เนื่องจากเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำหรับใช้ ตัดหญ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี มีสภาพชำรุดทั้งหมด ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องใหม่เพื่อมาใช้ทดแทนหญ้า บริเวณภายในวิทยาเขตฯ ทั้งหมด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสถานที่ ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
	๓) ชุมนเฉลิมพระเกียรติ	๑ ชุมน	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	เพื่อใช้เป็นทิวแถวความจงรักภักดีและ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชวงศ์ ในการให้ บุคลากรภายในวิทยาเขตฯ และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมเฉลิม พระเกียรติ ทั้งนี้ประมาณราคาครุภัณฑ์แล้ว มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณ และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับมหาวิทยาลัย
	๔) ร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	๑ งาน	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้า ทางทิศเหนือทดแทนรั้วลวดหนามเดิม ที่ใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหาย อย่างมาก อีกทั้งทำให้วิทยาเขตฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีแนวรั้วบริเวณด้านหน้า เสริมภูมิทัศน์ ตลอดทั้งแนว ทั้งนี้ประมาณราคาก่อสร้างแล้ว มีความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณ ก่อสร้าง และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อม ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
	๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุ	๑ งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		เนื่องจากอาคารเก็บวัสดุเกิดการชำรุดทรุดโทรม อย่างมาก จากการใช้งานอาคารมานานกว่า ๒๐ ปี ทำให้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ และวิทยาเขตฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานอาคารดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแผนกงานอาคาร สถานที่ สำหรับรองรับการให้บริการของนักศึกษา และบุคลากร จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม อาคารดังกล่าว ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ทั้งนี้ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว มีความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณ

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๖) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) ประกอบด้วย	๖	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	เพื่อบริหารจัดการงานของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
	๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสำรวจ พื้นที่ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒)	๑	๘๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.๒ ค่าซ่อมบำรุงและค่าซ่อมแซม รถบัส หมายเลขทะเบียน ๙๐-๐๕๓๐ สงขลา	๑	๘๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะอื่น ๆ	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.๔ ค่าจ้างซ่อมแซมรั้ว	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.๕ ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.๖ ค่าจ้างปรับพื้นที่ลานจอดรถหอพัก นักศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
	งานหอพัก (ทุ่งใหญ่)	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานหอพัก สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	เพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๐ ห้อง ความสูง ๑ ชั้น ซึ่งผ่านการใช้งาน มากกว่า ๒๐ ปี ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ไม่เหมาะสำหรับการพักอาศัย ทำให้ไม่สามารถจัด ให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง ต้องปรับปรุงหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าพัก ของนักศึกษา และเพื่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ สะดวกสบายมากขึ้น และเป็นสวัสดิการที่ดีให้กับ นักศึกษา
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ไลใหญ่)	๑๑	๓,๓๓๘,๐๐๐.๐๐		
	๑) ตู้วางเลือนแบบมือผลัก	๒	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ไลใหญ่)	แผนกบริการและสวัสดิการมีความจำเป็น ในการจัดและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งแผนกฯ มีหลายงานที่รับผิดชอบ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และในส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำเป็นต้องเก็บเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสาร ประกอบไว้ตรวจสอบตลอดจนกว่านักศึกษาผู้กู้ยืม ชำระหนี้คืนหมด
	๒) ปีมสูบน้ำบาดาล ขนาด ๒ แรงม้า	๑	๒๖,๐๐๐.๐๐		ปืมสูบน้ำบาดาลตรงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ๗๐ ปี และอาคารแผนกกีฬาผ่านการใช้งาน มาเป็นเวลานานไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง ทางแผนกบริการกลางจึงขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ปืม สูบน้ำบาดาล ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อนำมาใช้ทดแทนปืมสูบน้ำบาดาลตัวเดิมดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำของอาคาร อเนกประสงค์ ๗๐ ปี และอาคารแผนกกีฬา

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๓) ปีมัลติมีเดียระดับสูง	๑ ชุด	๓๕,๙๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)	การทำความสะอาดรถยนต์ราชการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจต่อการบริการ หน่วยงานพาหนะ แผนกบริการกลาง งานบริหารกิจการทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องทำความสะอาดรถยนต์ราชการรวมถึงการซ่อมบำรุงสภาพรถ เบื้องต้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาบุคลากรและอาจารย์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีปีมัลติมีเดียระดับสูงในการทำความสะอาดรถยนต์ราชการ
	๔) แม่แรงตะเข้ ๕ คัน	๑ ชุด	๒๕,๙๐๐.๐๐		การเตรียมความพร้อมของสภาพรถยนต์ราชการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจต่อการบริการ หน่วยงานพาหนะ แผนกบริการกลาง งานบริหารกิจการทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษาสภาพรถเบื้องต้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ราชการและเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาบุคลากรและอาจารย์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีแม่แรงตะเข้ ๕ คัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพรถและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการเบื้องต้น
	๕) ระบบป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า ประจำอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๑ ระบบ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอก เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องแม่ข่ายสำหรับงานทะเบียน ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นแบบเฉียบพลัน หากได้รับความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อ การให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนของนักศึกษา งานการเงิน เป็นต้น
	๖) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม งานบริหารกิจการทั่วไป	๑ ระบบ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องด้วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใส่ใหญ่ มีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์ คู่มือระบบ ห้องประชุมต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องปรับปรุง พัฒนางานบริหารกิจการทั่วไป ทางด้านระบบภาพ และเสียงเพื่อรองรับการประชุม Online ต่างๆ ที่มีความสำคัญ ให้พร้อมต่อการใช้งาน	
	๗) เครื่องสแกนเนอร์	๑ เครื่อง	๓๖,๐๐๐.๐๐	แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกมีหน้าที่แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงานของแต่ละคณะ และส่วนงานของแผนกงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ ในการจัดเก็บเอกสารไฟล์หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและมีความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๘) เครื่องตัดหญ้าเบี่ยงข้างชนิดตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์	๑ เครื่อง	๖๕,๐๐๐.๐๐		<p>การดูแลพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการกลางที่จะต้องตัดแต่งต้นไม้ หญ้า สวนหย่อมบริเวณภายในและรอบรั้วของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รวมถึงการตัดหญ้าริมถนนซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับลาดเอียงระยะทางรวมกว่า ๘ กิโลเมตร</p> <p>ทั้ง ๒ ข้างทางซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเบี่ยงข้างชนิดตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาในการทำงาน</p>
	๙) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (งวดที่ ๓)	๑ งาน	๑,๖๕๙,๒๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไลใหญ่)	<p>ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๐๓/๑๗๕๖ เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไลใหญ่ ที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๑๙๘,๐๐๐ บาท โดยวิทยาเขตฯ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช เทพเขาวการโยธา เป็นเงิน ๙,๑๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ นง(กส.)๐๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๖๕๙,๒๐๐ บาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไลใหญ่ จึงขออนุมัติเงิน จำนวน ๑,๖๕๙,๒๐๐ บาท ไว้เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่องานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จต่อไป</p>
	๑๐) ปรับปรุงโรงจอดรถประจำอาคาร ๒ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	๑ งาน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		<p>โรงจอดรถประจำอาคาร ๒ ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แผ่นหลังคาสังกะสีมีการผุกร่อนเกิดรอยรั่ว แผ่นสังกะสีหลุดร่อนเมื่อมีลมพายุ ซึ่งยากต่อการซ่อมแซม สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไลใหญ่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโรงจอดรถประจำอาคาร ๒ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้มีสภาพที่สวยงามปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยการขุดลอกสีเดิมเพื่อทาสีกันสนิมบริเวณโครงสร้างโรงจอดรถและเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาจากสังกะสีเดิมเป็นเมทัลชีท</p>

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๓๑) ค่าซ่อมยานพาหนะ	๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่ ได้นำรถบัส หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๖๐ รับการตรวจเช็ค สภาพรถ ปรากฏว่ากล่องควบคุมเครื่องยนต์ (CONTROL UNIT) ชำรุด และน้ำมันเพาเวอร์รวิ บริเวณกระปุกปั๊มเพาเวอร์เกียร์พวงมาลัย (STEERING GEAR) ซึ่งจะต้องมีการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ (งบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐ บาท) และ ยังมีแผนการบำรุงรักษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือจะต้องการตรวจสอบสภาพรถประจำปี (งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท) เปลี่ยนยางล้อรถบัส จำนวน ๘ เส้น (งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท) เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่บุคลากรและ นักศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องของงบประมาณ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถบัสดังกล่าว
	งานหอพัก (ใสใหญ่)	๑ รายการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) รื้อหอพักนักศึกษาวิทยาเขต นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	๑ งาน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานหอพัก สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรื้อหอพักนักศึกษา เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา
๒๐.	สำนักงานวิทยาเขตตรีัง	๑๓ รายการ	๔๘๘,๗๐๐.๐๐		
	งานจัดการศึกษา	๑๒ รายการ	๔๘๘,๗๐๐.๐๐		
	๑) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบกล่องวงจรปิด	๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา	เนื่องจากวิทยาเขตตรีัง ได้ทำการติดตั้งระบบกล่อง วงจรปิดเพื่อใช้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ปัจจุบันครุภัณฑ์บางส่วนของระบบกล่อง วงจรปิด เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE ฯ ชำรุดเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เป็นระยะเวลาานาน อีกทั้งไม่สนับสนุนกับเทคโนโลยี ในปัจจุบัน วิทยาเขตตรีัง จึงมีความจำเป็นต้อง จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงระบบ กล่องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๒) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเสียงอาคารกีฬา	๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานวิทยาเขต ตรีัง	ปัจจุบันอุปกรณ์ระบบเสียงประจำอาคารกีฬาวิทยา เขตตรีัง ได้มีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากได้มีการใช้ งานมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งอุปกรณ์บางส่วนไม่ สามารถซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และ ไม่คุ้มกับการเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม และเพื่อ เตรียมรองรับสำหรับเป็นสถานที่ในการเรียนวิชาพล ศึกษา แข่งขันกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ ของ หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจาก หน่วยงานภายนอก จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงระบบเสียง อาคารกีฬาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๓) ตู้ควบคุมระบบ เปิด ปิด ไฟแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับไฟถนน	๘ ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้ส่งเสริมงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง	เนื่องจากปัจจุบันการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างถนนของวิทยาเขตตรัง เป็นระบบ Manual และอายุการใช้งานกว่า ๑๐ ปี ซึ่งมีสภาพชำรุด อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เสี่ยงอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน
	๔) เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐		เพื่อทดแทนตู้ควบคุมไฟเดิมที่มีสภาพชำรุด ให้เป็นระบบอัตโนมัติ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน
	๕) เครื่องฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐		เนื่องจากการปฏิบัติงานของแผนกอาคารสถานที่ วิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ สำหรับตัดเหล็กชนิดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น การตัด-เชื่อม ซ่อมโต๊ะ-เก้าอี้ ซ่อมโครงหลังคา ซ่อมรถโล่ ๆ ซึ่งแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์เดิมที่ใช้อยู่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา มีสภาพชำรุดไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้ได้ดังเช่นเดิม ทำให้หน่วยบริการทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานตัด-เชื่อม ซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่หน่วยงานได้
	๖) ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒ ตู้	๑๑,๔๐๐.๐๐		เนื่องจากงานบัญชี วิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารเพื่อรอรับการตรวจ เป็นเวลา ๑๐ ปี ปัจจุบันแผนกบัญชีมีตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน ๑๔ ตู้ ซึ่งยังไม่เพียงพอในการเก็บเอกสาร เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณมีเอกสารการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการค้นหาเอกสาร และป้องกันเอกสารขาดหายหรือชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
	๗) เครื่องปรีนอิงค์เจ็ท ชนิดสี ขนาดกระดาษไม่น้อยกว่า A3	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐		
	๘) เครื่องทำน้ำอุ่น	๒ เครื่อง	๙,๐๐๐.๐๐		เนื่องจากอาคารเรียนกระดังงา วิทยาเขตตรัง ได้รับการอนุมัติให้ทำการปรับปรุงจากอาคารบ้านพักคนแคบตี มีวัตถุประสงค์เปิดให้บริการสำหรับแขกของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าพัก โดยมีค่าบริการเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับวิทยาเขตตรัง ซึ่งปัจจุบันเรียนกระดังงายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น และที่มิก็ไม่เหมาะกับการใช้งาน จึงยังไม่สามารถให้บริการได้ และเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรองรับการให้บริการบ้านพักดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้บริการต่อไป
	๙) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๑๖,๘๐๐.๐๐		
	๑๐) ตู้เย็นมินิบาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ คิว	๓ เครื่อง	๑๔,๑๐๐.๐๐		
	๑๑) โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	๕,๔๐๐.๐๐		

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	๑๒) ปรับปรุงระบบสายสัญญาณภาพ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๑ ระบบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง	เนื่องจากห้องประชุมใหญ่สำนักงานวิทยาเขตตรัง ปัจจุบันมีระบบสายสัญญาณภาพแบบ VGA รองรับความละเอียดได้สูงสุดที่ ๑๙๒๐x ๑๐๘๐p เป็นสายแบบ (Analog) แบบยุคเก่าทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและให้บริการ คือ จะมีสัญญาณรบกวน ทำให้ภาพไม่คมชัด หน้าจอสีน หรือสัญญาณภาพไม่ขึ้น เมื่อมีอุปกรณ์ภายนอกของผู้ใช้บริการที่นำมาเชื่อมต่อ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสายสัญญาณภาพ ห้องประชุม สำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้เป็นสายแบบ (HDMI) เพื่อรองรับความละเอียดได้สูง ที่ ๓๐๘๐p Full HD , ๔K (๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ p) ซึ่งเป็นสัญญาณแบบภาพแบบ (Digital) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และรองรับกับอุปกรณ์ในการนำเสนอ ที่มีความละเอียดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	งานหอพัก	๑ รายการ	๔๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม งานหอพัก สำนักงานวิทยาเขตตรัง	จากการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (switch) หอพักนักศึกษา มีอุปกรณ์ชำรุดไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตพื้นที่หอพักนักศึกษาวิทยาเขตตรัง และรองรับการให้บริการการเรียน การสอน การศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนให้แก่ นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักต่อไป
๒๑.	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑) งบประมาณอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	๑ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม สถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อบริหารจัดการงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒.	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๔ รายการ	๑๕,๕๕๖,๖๐๐.๐๐		
	๑) ปรับปรุงสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.สิเกา จ.ตรัง	๑ งาน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย	เนื่องจากสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒) ระบบ RISS v.2	๑ ระบบ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๓) โครงการการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	๑ โครงการ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการพัฒนา ระบบกลไกด้านกรวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย ส่งเสริมงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งเกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	๔) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ ๘	๑ รายการ	๕๖,๖๐๐.๐๐		
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๔ รายการ	๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐		

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง และเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๙ รายการ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	งบประมาณเงินรายได้สะสมที่ขออนุมัติ (บาท)
๑.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๖ รายการ	๒,๖๔๑,๒๐๐.๐๐
๒.	คณะบริหารธุรกิจ	๔ รายการ	๕๒๖,๓๐๐.๐๐
๓.	คณะศิลปศาสตร์	๕ รายการ	๕,๑๓๖,๖๐๐.๐๐
๔.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๒ รายการ	๖,๘๗๘,๓๖๐.๐๐
๖.	วิทยาลัยรัตภูมิ	๒ รายการ	๓,๓๓๔,๔๙๐.๐๐
๗.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๕ รายการ	๑,๗๖๘,๔๐๐.๐๐
๘.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒ รายการ	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.	คณะเกษตรศาสตร์	๑๒ รายการ	๑๐,๗๑๒,๗๕๐.๐๐
๑๑.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๒ รายการ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔.	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕.	สำนักงานอธิการบดี	๖ รายการ	๘๗๕,๙๐๐.๐๐
๑๖.	กองกลาง	๘ รายการ	๔๒,๓๔๕,๒๐๐.๐๐
๑๗.	กองคลัง	๑ รายการ	๘,๙๐๐.๐๐
๑๘.	กองพัฒนานักศึกษา	๒ รายการ	๕๐,๒๐๐.๐๐
๑๙.	กองบริหารงานบุคคล	๒ รายการ	๗๙,๓๙๐.๐๐
๒๐.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๘ รายการ	๒,๓๔๑,๘๐๐.๐๐
๒๑.	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๑๙ รายการ	๙,๗๙๐,๒๒๐.๐๐
	- พื้นที่ทุ่งใหญ่	๗ รายการ	๕,๒๕๒,๒๒๐.๐๐
	- พื้นที่ไร่ใหญ่	๑๒ รายการ	๔,๕๓๘,๐๐๐.๐๐
๒๒.	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๑๓ รายการ	๔๘๙,๗๐๐.๐๐
๒๓.	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๔.	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๔ รายการ	๑๕,๕๕๖,๖๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๐๙ รายการ	๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐

ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รายงานข้อมูลเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ยังปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการปรับปรุงบัญชี) หลังอนุมัติขอใช้ในครั้งนี้ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	คงเหลือ ประจำปี ๖๖ (รวมเงินลงทุนหลังหักเงินกัน และหักเงินทรงรอราชการ) (ณ ๑ ต.ค. ๖๕)	คงเหลือ ณ ๓๑.๑๒.๖๕	การขอใช้ครั้งนี้ (ไตรมาส ๑/๖๕๖๖)			คงเหลือหลังจากอนุมัติใช้ครั้งนี้		
			จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
สำนักงานอธิการบดี	๓๘๒,๒๓๐,๐๖๕.๕๒	๓๘๒,๒๓๐,๐๖๕.๕๒	๒๗	รายการ	๓๓,๐๐๕,๗๙๐.๐๐	๘.๖๓	๓๔๙,๒๒๔,๒๗๔.๕๒	๙๑.๓๗
๑.สำนักงานอธิการบดี	๓๗๗,๖๐๘,๐๗๐.๓๙	๓๗๗,๖๐๘,๐๗๐.๓๙	๒๗	รายการ	๓๓,๐๐๕,๗๙๐.๐๐	๘.๗๔	๓๔๔,๖๐๒,๒๘๐.๓๙	๙๑.๒๖
๒.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย	๔,๖๒๑,๙๕๑.๑๓	๔,๖๒๑,๙๕๑.๑๓					๔,๖๒๑,๙๕๑.๑๓	๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยภาคใต้ (สงขลา)	๙๑๒,๖๑๐,๐๙๒.๘๑	๙๑๒,๖๑๐,๐๙๒.๘๑	๒๓	รายการ	๔๖,๗๗๐,๑๕๐.๐๐	๕.๑๒	๘๖๕,๘๓๙,๙๔๒.๘๑	๙๔.๘๗
๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕๔,๓๗๗,๖๕๒.๘๖	๕๔,๓๗๗,๖๕๒.๘๖	๖	รายการ	๒,๖๔๑,๒๐๐.๐๐	๔.๘๖	๕๑,๗๓๖,๔๕๒.๘๖	๙๔.๑๔
๒.คณะบริหารธุรกิจ	๒๕๘,๘๕๕,๕๘๓.๔๙	๒๕๘,๘๕๕,๕๘๓.๔๙	๔	รายการ	๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๒๐	๒๕๘,๓๒๙,๒๘๓.๔๙	๙๙.๘๐
๓.คณะศิลปศาสตร์	๘๘,๔๕๐,๓๒๓.๓๗	๘๘,๔๕๐,๓๒๓.๓๗	๕	รายการ	๕,๑๓๖,๖๐๐.๐๐	๕.๘๑	๘๓,๓๑๓,๗๒๓.๓๗	๙๔.๑๙
๔.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๙,๖๓๙,๘๘๘.๑๙	๙,๖๓๙,๘๘๘.๑๙	๑	รายการ	๒,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๓.๐๕	๗,๔๑๗,๘๘๘.๑๙	๗๖.๙๕
๕.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๓๕,๒๒๐,๖๑๔.๑๙	๓๕,๒๒๐,๖๑๔.๑๙			-		๓๕,๒๒๐,๖๑๔.๑๙	๑๐๐.๐๐
๖.วิทยาลัยรัตภูมิ	๘,๔๒๓,๐๙๒.๕๗	๘,๔๒๓,๐๙๒.๕๗	๒	รายการ	๓,๓๓๔,๔๙๐.๐๐	๓๙.๕๙	๕,๐๘๘,๖๐๒.๕๗	๖๐.๔๑
๗.วิทยาลัยรัตภูมิ (งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะ วิชาชีพ)	๗๘๑,๓๕๗.๐๐	๗๘๑,๓๕๗.๐๐					๗๘๑,๓๕๗.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗.ส่วนกลางสงขลา	๔๕๖,๘๙๑,๕๕๑.๑๔	๔๕๕,๕๕๓,๐๗๖.๖๔	๕	รายการ	๓๒,๙๐๕,๕๖๐.๐๐	๗.๒๐	๔๒๒,๖๔๖,๕๑๖.๖๔	๙๒.๕๐
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช(ขอนแก่น)	๑๑,๖๗๑,๒๔๐.๓๕	๑๑,๖๗๑,๒๔๐.๓๕	๕	รายการ	๑,๗๖๘,๔๐๐.๐๐	๑๕.๑๕	๙,๙๐๒,๘๔๐.๓๕	๘๕.๘๕
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ จัดการ	๑๑,๓๕๕,๐๒๖.๕๘	๑๑,๓๕๕,๐๒๖.๕๘	๕	รายการ	๑,๗๖๘,๔๐๐.๐๐	๑๕.๕๘	๙,๕๘๖,๖๒๖.๕๘	๘๕.๕๒
๒.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ จัดการ(งานหอพัก)	๓๑๖,๒๒๓.๗๗	๓๑๖,๒๒๓.๗๗					๓๑๖,๒๒๓.๗๗	๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	๖๗,๒๕๓,๓๖๘.๙๔	๖๗,๒๕๓,๓๖๘.๙๔	๑๕	รายการ	๘,๗๘๕,๕๒๐.๐๐	๑๓.๐๖	๕๘,๔๖๗,๘๔๘.๙๔	๘๖.๙๔
๑.สำนักงานวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่ง ใหญ่	๑๓,๔๖๓,๗๕๐.๖๙	๑๓,๔๖๓,๗๕๐.๖๙	๖	รายการ	๔,๗๕๒,๒๒๐.๐๐	๓๕.๓๐	๘,๗๑๑,๕๓๐.๖๙	๖๔.๗๐
๒.สำนักงานวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่ง ใหญ่ (งานหอพัก)	๓,๙๑๙,๗๒๑.๒๓	๓,๙๑๙,๗๒๑.๒๓	๑	รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๗๖	๓,๔๑๙,๗๒๑.๒๓	๘๗.๒๔
๓.คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	๓,๔๙๙,๙๕๐.๒๘	๓,๔๙๙,๙๕๐.๒๘	๑	รายการ	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑.๘๙	๓,๔๓๓,๙๕๐.๒๘	๙๘.๑๑
๔.คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ (งานฟาร์ม/ งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๑๗,๘๘๗,๓๙๖.๑๗	๑๗,๘๘๗,๓๙๖.๑๗	๔	รายการ	๒,๘๖๗,๓๐๐.๐๐	๑๖.๐๓	๑๕,๐๒๐,๐๙๖.๑๗	๘๓.๙๗
๕.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	๑,๘๑๕,๙๐๔.๘๗	๑,๘๑๕,๙๐๔.๘๗	๒	รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๕๒	๑,๕๑๕,๙๐๔.๘๗	๘๓.๔๘
๖.คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่ (งาน ฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๓,๐๖๘,๗๓๓.๖๐	๓,๐๖๘,๗๓๓.๖๐					๓,๐๖๘,๗๓๓.๖๐	๑๐๐.๐๐
๗.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	๑,๔๖๗,๑๕๗.๓๗	๑,๔๖๗,๑๕๗.๓๗	๑	รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๔๕	๑,๑๖๗,๑๕๗.๓๗	๗๙.๕๕
๘.คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ (งาน ฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๗,๒๗๘,๘๘๐.๘๒	๗,๒๗๘,๘๘๐.๘๒			-		๗,๒๗๘,๘๘๐.๘๒	๑๐๐.๐๐
๙.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	๑๔,๘๙๑,๙๑๓.๙๑	๑๔,๘๙๑,๙๑๓.๙๑					๑๔,๘๙๑,๙๑๓.๙๑	๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช (ไลใหญ่)	๑๘๘,๔๑๕,๖๕๘.๓๔	๑๘๘,๔๑๕,๖๕๘.๓๔	๒๑	รายการ	๑๓,๔๓๗,๔๕๐.๐๐	๗.๑๕	๑๗๕,๙๗๘,๒๐๘.๓๔	๙๐.๙๕
๑.สำนักงานวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ไล ใหญ่	๓๔,๔๒๑,๘๖๕.๕๐	๓๔,๔๒๑,๘๖๕.๕๐	๑๑	รายการ	๓,๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๙.๗๐	๓๑,๐๘๗,๘๖๕.๕๐	๙๐.๓๐
๒.สำนักงานวิทยาลัยนครศรีธรรมราช พื้นที่ไล ใหญ่ (งานหอพัก)	๒,๕๔๖,๙๙๖.๑๓	๒,๕๔๖,๙๙๖.๑๓	๑	รายการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๑๑	๑,๓๔๖,๙๙๖.๑๓	๕๒.๘๙
๓.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไลใหญ่	๔๖,๔๙๐,๖๓๐.๒๖	๔๖,๔๙๐,๖๓๐.๒๖	๒	รายการ	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒.๔๑	๔๕,๓๗๐,๖๓๐.๒๖	๙๗.๕๙
๔.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไลใหญ่ (งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๑,๓๔๓,๔๓๕.๓๗	๑,๓๔๓,๔๓๕.๓๗					๑,๓๔๓,๔๓๕.๓๗	๑๐๐.๐๐
๕.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไลใหญ่	๓๘,๒๘๒,๙๑๑.๗๓	๓๘,๒๘๒,๙๑๑.๗๓			-		๓๘,๒๘๒,๙๑๑.๗๓	๑๐๐.๐๐
๖.คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไลใหญ่ (ร่วมกับสถานประกอบการ)	๑,๖๒๓,๙๒๖.๐๐	๑,๖๒๓,๙๒๖.๐๐					๑,๖๒๓,๙๒๖.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗.คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไลใหญ่	๑๗,๘๘๘,๐๖๗.๓๕	๑๗,๘๘๘,๐๖๗.๓๕	๗	รายการ	๗,๗๗๙,๕๕๐.๐๐	๓๙.๒๕	๑๐,๑๐๘,๖๑๗.๓๕	๖๐.๗๕
๘.คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไลใหญ่ (งานฟาร์ม/ งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๓,๘๘๗,๘๒๖.๐๐	๓,๘๘๗,๘๒๖.๐๐			-		๓,๘๘๗,๘๒๖.๐๐	๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยศรีนครินทร์	๙๙,๕๑๕,๑๐๓.๘๐	๙๙,๕๑๕,๑๐๓.๘๐	๑๘	รายการ	๓,๔๘๘,๗๐๐.๐๐	๓.๕๑	๙๖,๐๒๖,๔๐๓.๘๐	๙๖.๔๙
๑.สำนักงานวิทยาลัยศรีนครินทร์	๒๒,๖๖๙,๑๒๓.๘๑	๒๒,๖๖๙,๑๒๓.๘๑	๑๒	รายการ	๔,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	๑๙.๘๘	๑๘,๑๗๑,๔๒๓.๘๑	๘๐.๒๒
๒.สำนักงานวิทยาลัยศรีนครินทร์ (งานหอพัก)	๖,๑๑๘,๖๙๓.๓๓	๖,๑๑๘,๖๙๓.๓๓	๑	รายการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๕	๖,๐๗๘,๖๙๓.๓๓	๙๙.๓๕
๓.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๒๑,๘๘๗,๖๖๓.๕๗	๒๑,๘๘๗,๖๖๓.๕๗	๑	รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	๒๑,๗๘๗,๖๖๓.๕๗	๙๙.๕๓
๔.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๑,๒๓๗,๓๓๓.๖๒	๑,๒๓๗,๓๓๓.๖๒	๑	รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๒๕	๙๓๗,๓๓๓.๖๒	๗๕.๗๕
๕.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๑๖,๖๓๐,๒๕๓.๕๓	๑๖,๖๓๐,๒๕๓.๕๓	๒	รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๑	๑๖,๐๓๐,๒๕๓.๕๓	๙๖.๓๙
๖.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (งาน ฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ)	๑,๑๐๗,๖๐๕.๕๗	๑,๑๐๗,๖๐๕.๕๗					๑,๑๐๗,๖๐๕.๕๗	๑๐๐.๐๐
๗.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นวัตกรรมทางการค้า)	๕,๔๑๘,๑๓๓.๕๗	๕,๔๑๘,๑๓๓.๕๗					๕,๔๑๘,๑๓๓.๕๗	๑๐๐.๐๐
๘.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๗,๗๑๐,๑๔๖.๐๔	๑๗,๗๑๐,๑๔๖.๐๔					๑๗,๗๑๐,๑๔๖.๐๔	๑๐๐.๐๐
๙.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗,๑๖๙,๑๘๓.๗๖	๗,๑๖๙,๑๘๓.๗๖	๑	รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๙๐	๕,๑๖๙,๑๘๓.๗๖	๗๒.๑๐
รวมทั้งสิ้น ::	๑,๖๒๑,๗๓๕,๕๓๓.๗๖	๑,๖๒๐,๓๗๙,๒๒๓.๒๖	๑๐๙	รายการ	๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐	๖.๖๕	๑,๕๑๓,๕๑๙,๕๒๓.๗๖	๙๓.๓๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๕๖,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๙ รายการ ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและคำนึงถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๑) นายสิทธิโชค อุ้นแก้ว	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๒) นายไพโรจน์ แสงอำไพ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ (งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๓) นายณัฐพล แก้วทอง	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๔) นายจรูญ ธรรมใจ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๕) นางสาวนศพร ธรรมโชติ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๖) นายวสันต์ หะยียะห์ยา	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๗) นางสาวนัฏฐา คเชนทร์ภักดี	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการประมง (งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล ได้รับผลงานวิจัย เรื่อง การนำไป ใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงอุ้ง ในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ และเรื่อง อิทธิพลของ สารละลาย ออสโมติกและสภาวะสุญญากาศ ต่อคุณภาพของปลากระพงขาว แลขึ้นเสริมธาตุเหล็กด้วยวิธี ออสโมซิส ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารครบถ้วนสมบูรณ์
๘) นางสาววนิดา บุรีภักดี	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น คำขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๙) นายณัฐพงษ์ หมั่นหลี่	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี (งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น คำขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
๑๐) นายสำคัญ รัตนบุรี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๑ เรื่อง ผลงานวิชาการ ในลักษณะอื่นประเภท ผลงาน วิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ๑ เรื่อง และ ตำรา ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๒.๑ นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ นายไพโรจน์ แสงอำไพ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ นายณัฐพล แก้วทอง จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๔ นายจรัญ ธรรมใจ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๕ นางสาวนศพร ธรรมโชติ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๖ นายวสันต์ หะยียะห์ยา จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา แพทย์แผนไทย ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๗ นางสาวนัฐฐา คชนทร์ภักดี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับ ผลงานวิจัย เรื่อง การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ และเรื่อง อิทธิพล ของสารละลายออสโมติกและสภาวะสุญญากาศต่อคุณภาพของปลากะพงขาวแล้ขึ้นเสริมธาตุเหล็กด้วยวิธีออสโมซิส ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๘ นางสาววนิดา บุรีภักดี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๙ นายณัฐพงษ์ หมั่นหลี่ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๑๐ นายสำคัญ รัตนบุรี จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑
๒. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ ๒
๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๒-๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม เลขที่ตำแหน่ง ๕๙๑๘๑๐๓ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านครอบครัวและส่งผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของคณบดี โดยไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคณะและมหาวิทยาลัยฯ จึงขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยฯ แล้ว และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนิภรณ์ น้อยเสงี่ยม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๖ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๐-๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความ ในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติ เพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๘ คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๗ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๗	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๗ วาระลับ

๗.๘ วาระลับ

๗.๙ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ การดำเนินการในเรื่องผลงานนวัตกรรม

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในเรื่องผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าจะทำให้นวัตกรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้อย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งหากสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมและติดตามผลได้ ก็จะช่วยสร้างรายได้และสามารถหาพันธมิตร (Partner) ดีๆ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยในเรื่องนี้หากมหาวิทยาลัยฯ มีแผนเช่นใด อาจจะนำมาหารือในสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการได้ไปทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยี ณ PAN-GYO TECHNO VALLEY สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีการนำนวัตกรรมมาจัดแสดงให้เห็น ซึ่งหลายๆ นวัตกรรม ก็คล้ายๆ เป็นการต่อยอดขึ้นมา อย่างเช่น เสื้อชูชีพที่ใช้ในทะเล ก็นำมาต่อยอดสำหรับใช้บนที่สูง การใช้ไม้มาทำตัวต่อสำหรับเด็กในการที่จะเสริมสร้างทางปัญญา ซึ่งวิชาการเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มหาวิทยาลัยฯ น่าจะดำเนินการ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หากสามารถที่จะแปลงเป็นสินทรัพย์ หรือเป็นผลลัพธ์ทางการเงินได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี
๒. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีหน่วยงาน ส่วนกลางที่ดำเนินการในเรื่องการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จดสิทธิบัตร และมหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะ ส่งเสริมให้มีการต่อยอด ในทางที่ก่อให้เกิดรายได้ มีการผลิตผลงานออกสู่ท้องตลาด ซึ่งหากไม่มีการรับขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อาจจะทำให้เกิดการโต้แย้งกับที่อื่นได้ หากผลงานซ้ำซ้อนกัน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๘.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นั้น ในการนี้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม ทั้งนี้เห็นควรให้มีการประชุมสัญจรไปยังวิทยาเขตตรง เพื่อเป็นการเยี่ยมชมวิทยาเขต โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมชมพื้นที่และหน่วยงานวิทยาเขตตรง

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ศิริพร

(นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

OK.

(นางดรุณี สีนิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)

รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒